
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Þetta er ein enn skattahækkunin sem legst á jafnt á alla. 
Skattar á lágar tekjur hér á landi eru nú þegar alltof háir.
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